

Số: /BC-UBND

Hành Dũng, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## BÁO CÁO

**05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019  
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW,  
ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX  
về công tác dân tộc trong tình hình mới**

Thực hiện Công văn số 158/VP ngày 04/10/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về báo cáo 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới. UBND xã Hành Dũng báo cáo cụ thể như sau:

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

#### 1. Đặc điểm, tình hình

Hành Dũng nằm phía Tây huyện Nghĩa Hành cách trung tâm huyện 04 km, có tổng diện tích tự nhiên 2.988,35 ha. Dân số 8200 khẩu với 1732 hộ; gồm 02 dân tộc kinh và H'ê sinh sống, đồng bào dân tộc H'ê sinh sống tập trung tại Xóm Đèo, thôn Trung Mỹ; có 47/1732 hộ đồng bào dân tộc, chiếm 2,6% và 172/8200 khẩu, chiếm 2,97%.

#### 2. Khái quát về tình hình kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội, an ninh, chính trị; tư tưởng tâm trạng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo của bà con đồng bào dân tộc H'ê. Đời sống tinh thần và vật chất của bà con ngày càng được nâng lên và cải thiện, không có hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, bảo tồn nét đẹp văn hoá công chiên,...

Tình hình ANCT-TTANXH trên địa bàn khu dân cư ổn định, bà con đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, đoàn kết góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

#### 3. Những thuận lợi, khó khăn ở vùng dân tộc và miền núi

##### 3.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội đối với đồng bào H'ê được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên tại vùng đồng bào Xóm Đèo được quan tâm, hiện nay có 07 đảng viên, 01 Đảng uỷ viên.

### **3.2. Khó khăn**

Trình độ dân trí của bà con không đồng đều, ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Một số hộ còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy vai trò tự chủ trong việc vươn lên thoát nghèo; tình trạng thanh niên chưa có việc làm còn nhiều, tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao, công tác giảm nghèo thiếu bền vững.

Chính sách Bảo hiểm y tế đối với bà con vùng đồng bào không được Nhà nước hỗ trợ, chỉ hỗ trợ BHYT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

## **II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

### **1. Kết quả công tác tuyên truyền, quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện**

Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW; Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 09/9/2021; Kế hoạch số 90-KH/HU ngày 22/12/2022 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 22/10/2021 của Đảng ủy xã Hành Dũng về Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng ủy xã Hành Dũng về Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác dân tộc.

Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW và các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đảng bộ để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung Kết luận số 65-KL/TW. Kết quả 13/13 chi bộ đã nghiêm túc quán triệt, tạo sự chuyển biến tích cực, củng cố lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, huy động sức mạnh toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có đồng bào dân tộc H're.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng những đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của Huyện và của xã về công tác dân tộc; các mô hình làm kinh tế giỏi, gương người tốt, việc tốt đến cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc thiểu số để bà con học tập và làm theo, không ngừng nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

### **2. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận của các ngành, cơ quan, đơn vị**

Trong những năm qua, công tác Dân vận, dân tộc luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo. Khối Dân vận, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền và các ngành

đã tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt công tác Dân vận, công tác dân tộc. Hàng năm, BCD phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức phát động phong trào tại Xóm Đèo, qua đó tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động hàng năm, Khối Dân vận Đảng ủy phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn thể xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã đã thực hiện tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp mối quan hệ đoàn kết quân dân; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tổ chức nhiều hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Xóm Đèo thôn Trung Mỹ như: xây mới, sửa chữa nhà cho bà Đinh Thị Dung, ông Đinh Văn, Đinh Sơn;... các ngành, hội đoàn thể xã phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hàng năm tổ chức trao quà Tết, nhu yếu phẩm cho bà con, hỗ trợ hàng chục suất học bổng cho con em vùng đồng bào; chương trình tình nguyện như: Bữa sáng yêu thương, Tình nguyện mùa Đông, tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, tổ chức 6 lượt tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, âm mưu diễn biến hoà bình các thế lực thù địch tại Xóm Đèo, có khoảng trên 300 lượt người tham gia. Qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng Công an xã 12 tin liên quan đến an ninh trật tự, thành lập mô hình “khu dân cư nói không với tình trạng tảo hôn, hỗ trợ dự án nuôi gà H’re cho 02 hộ tại đồng bào Xóm Đèo.

### **3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện**

Hàng năm, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Khối Dân vận Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị về thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trong đó có triển khai nội dung Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác dân tộc.

Định kỳ thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các tổ chức đảng; Đảng ủy đã lồng ghép kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện được thực hiện đảm bảo, nghiêm túc, đúng chế độ.

### **4. Đánh giá chung**

#### **\* Ưu điểm:**

Nhìn chung, đại bộ phận người đồng bào DTTS Xóm Đèo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, Mặt trận phát động. Bà con Xóm Đèo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào Xóm Đèo được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Đến nay, kinh tế - xã hội đồng bào Xóm Đèo có chuyển biến khởi sắc, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, mặt bằng dân trí và mức sống của người dân từng bước được nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xóm Đèo được bảo tồn, phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, vai trò của người có uy tín đối với cộng đồng được nâng lên.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, ... đã được đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, ... 100% các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ các hộ đồng bào sử dụng nước sinh hoạt đạt 100%; trường học được đầu tư nâng cấp.

**\* Khuyết điểm:**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo đôi lúc đôi nơi chưa kịp thời.

Các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo còn hạn hẹp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển.

Tỷ lệ hộ cận nghèo, khó khăn trong đồng bào DTTS Xóm Đèo còn nhiều, nguy cơ tái nghèo còn cao.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo chưa đồng bộ. Mô hình sản xuất hiệu quả trong đồng bào DTTS chưa nhiều. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Mức thụ hưởng của đồng bào DTTS còn thấp.

**\* Nguyên nhân của những hạn chế:**

Trong những năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; giá cả thị trường biến động nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm của Nhân dân trên địa bàn xã nhất là đồng bào DTTS Xóm Đèo; mặt khác một bộ phận DTTS vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, trợ cấp của Nhà nước, thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo nên đời sống vẫn còn khó khăn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn chưa đảm bảo kế hoạch, hiệu quả chưa cao.

Việc huy động nguồn lực để đầu tư trong vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của xã.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH**

#### **1. Kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế**

- Đồng bào dân tộc Xóm Đèo có nguồn thu nhập chính từ cây keo và cây lúa nước 1 vụ. Diện tích cây keo khoảng 60 ha và 01 ha lúa nước. Nhằm hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, sinh hoạt, thời gian qua đã hỗ trợ đóng 7 giếng nước tưới với tổng kinh phí 280 triệu đồng; hỗ trợ 02 mô hình nuôi gà Hre cho 02 hộ, đó là hộ ông Đinh Văn Xuân và hộ ông Đinh Thanh Vân, tổng trị giá 100 triệu đồng.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm ổn định đời đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS Xóm Đèo, ổn định đời sống và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đã tạo điều kiện cho 15 người học nghề, giới thiệu 04 người có việc làm ổn định. Tại Xóm Đèo đã có khu du lịch sinh thái Kalanui tạo điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho bà con.

- Từ năm 2019 đến năm 2024, địa phương đã xây mới, sửa chữa 5 căn nhà (xây mới 02 căn, sửa chữa 03 căn) cho bà con với tổng số tiền gần 200 triệu đồng, tạo điều kiện để bà con an cư lập nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện; chất lượng tín dụng ngày càng không ngừng phát triển và ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách ứng dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo. Hiện nay tại Xóm Đèo có 01 Tổ vay vốn với 26 hộ vay, tổng dư nợ 1.127.000.000 đồng. Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho bà con, hỗ trợ cho hàng chục hộ vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

## **2. Kết quả phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân**

- Hiện nay trên địa bàn xã có 03 cơ sở giáo dục: 01 trường Mầm non, 01 trường tiểu học (trong đó có 01 điểm trường Xóm Đèo dạy lớp 1 và 2 cho các em DTTS Xóm Đèo), 01 trường THCS. Chất lượng giáo dục trong đồng bào DTTS từng bước được nâng lên, việc duy trì sĩ số học sinh hàng năm đảm bảo chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm, đội ngũ giáo viên cơ bản ổn định về số lượng và đảm bảo lộ trình đạt chuẩn theo quy định, công tác giáo dục văn hóa truyền thống của dân tộc được các trường quan tâm. Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại trường với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

- Chính sách về chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo được quan tâm triển khai thực hiện đem lại hiệu quả cao, đến nay tỷ lệ vùng đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 100%; cơ sở vật chất, trang thiết bị chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế được đầu tư, nâng cấp, công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em được nâng cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã.

- Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS Xóm Đèo trong năm 2023 huyện tổ chức truyền dạy lớp đánh chiêng ba và dân vũ truyền thống dân tộc Hre và đã thành lập 01 đội biểu diễn. Hiện nay các tập tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được xóa bỏ góp phần xây dựng giá trị văn hóa truyền thống với giá trị văn hóa hiện đại.

### **3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và đối ngoại nhân dân**

- Tổ chức triển khai Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình cho đồng bào dân tộc nhân dịp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhân dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, âm mưu diễn biến hoà bình các thế lực thù địch tại xóm đèo với 06 lượt có khoảng trên 300 lượt người tham gia. Qua đó, người dân cung cấp cho lực lượng Công an xã 12 tin liên quan đến an ninh trật tự.

- Chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại Xóm Đèo góp phần ổn định tình hình ANCT tại khu vực này.

### **4. Kết quả xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của người có uy tín.**

- Ban Thường vụ Đảng ủy xác định việc phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

- Hiện nay, vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo có 07 đảng viên, 01 Đảng ủy viên, 02 cán bộ, 02 viên chức, có 05 người uy tín cấp xã, 01 người uy tín cấp huyện, NCUT là người nòng cốt trong các phong trào thi đua tại Xóm Đèo.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Hàng năm, Khối Dân vận Đảng ủy lập danh sách để tham gia các lớp tập huấn công tác Dân vận, Tín ngưỡng – Tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở, ... cho cán bộ cơ sở. Người có uy tín tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng đồng bào Xóm Đèo. Kịp thời, biểu dương khen thưởng những cá nhân có mô hình điển hình trong phát triển kinh tế.

### **5. Kết quả nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc**

Địa phương xác định giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, từ năm 2029 – 2024 tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS đã có bước chuyển biến mạnh mẽ cụ thể là: năm 2019 hộ nghèo 15 hộ. Hộ cận nghèo 26 hộ; Năm 2024 hộ nghèo 0 hộ. Cận nghèo 36 hộ.

### **6. Đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách**

Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương vùng đồng bào DTTS Xóm Đèo; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Hre; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước.

### **7. Kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào DTTS.**

Công tác Dân vận của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang đối với vùng dân tộc thiểu số Xóm Đèo được quan tâm, đẩy mạnh. Nhiều hoạt động được triển khai và có sức lan toả sâu rộng như: thành lập mô hình “khu dân cư nói không với tình trạng tảo hôn”; chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, thăm và tặng quà cho người có uy tín nhân các dịp lễ tết, chăm lo xây dựng nhà ở, quà viếng cho người có công tại Xóm Đèo, tổ chức “bữa sáng yêu thương” cho trẻ em vùng đồng bào 1 tháng/ lần, mở lớp dạy cồng chiêng, dân vũ; hỗ trợ 10 suất học bổng, cấp nhu yếu phẩm thiết yếu nhân dịp Tết, xây mới và sửa chữa 03 ngôi nhà cho vùng đồng bào. Hàng năm, tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật cho bà con Xóm Đèo, xây dựng và củng cố đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)**

1. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con dân tộc H're tại Xóm Đèo, vì hiện nay không có nhà sinh hoạt cộng đồng. Đây là yếu tố rất thiết thực cho bà con.

2. Quan tâm về chế độ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Xóm Đèo. Vì hiện nay, bà con chỉ hưởng chế độ bảo hiểm hộ nghèo, cận nghèo, còn chế độ bảo hiểm của người dân tộc thiểu số thì bà con chưa được hưởng.

Trên đây là báo cáo 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới của UBND xã Hành Dũng.

#### **Nơi nhận**

- Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Thiện**





